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ขยายเวลาสรรหาผู้แทน กศจ. อีก 45 วัน เหตุผลสำคัญคืออยากได้คนนอก ศธ. ทั้งประชาชน
ข้าราชการครูในท้องถิ่น เข้ามาช่วยการศึกษา มั่นใจเดือนหน้าได้ผู้แทนครบทุก กศจ. "กำจร"ย้ำห้ามล็อบบี้

 วันนี้ (19 ก.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่จะต้องมีผู้แทนภาคประชาชน 2 คน
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค ว่า
การสรรหาผู้แทนดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วันหลังจากเกณฑ์การสรรหาผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เสร็จสิ้น แต่ตนได้ให้ขยายเพิ่มการสรรหาออกไปอีก 45 วัน
เนื่องจากรายชื่อที่แต่ละ กศจ.เสนอมาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
จึงให้กลับไปทบทวนใหม่ เพราะโดยหลักการคือต้องการบุคคลภายนอกมากกว่าคนใน ศธ. และข้าราชการ ศธ.
ที่้อยู่ใน กศจ.ก็มีจำนวนมากแล้ว ทั้งนี้การสรรหาผู้แทนทั้งสามส่วนจะดำเนินการเสร็จภายในเดือนหน้าแน่นอน
ซึ่งในภาพรวม กศจ.ส่วนใหญ่ก็เตรียมการไว้พร้อมแล้ว
เหลือไม่กี่แห่งที่ต้องรอเพราะอยู่ในช่วงการเกษียณอายุราชการและมีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
อย่างไรก็ตามแต่ หาก กศจ.ใดยังไม่ดำเนินการสรรหาทางส่วนกลางก็จะดำเนินการคัดเลือกเอง

“ผมได้ยินมา ว่า มีการวิ่งล็อบบี้
รวมถึงมีการร้องเรียนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการใช้อำนาจเกินตัว ซึ่งก็รับฟังไว้เป็นข้อมูล
เพราะทั้งหมดจะดูจากผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติงานมากกว่า แต่สิ่งที่จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่ ๆ ก็คือ
การเรียกรับเงินและการซื้อขายตำแหน่ง เพราะได้ยินมาว่ามีการขอคนนั้นย้ายคนนี้ในที่ประชุมระดับพื้นที่
ดังนั้นสิ่งใดที่พูดจะถูกบันทึกไว้หมด เพราะการทำงานระดับพื้นที่จะมาจากทุกภาคส่วนก็จะต้องให้รับรู้ในวงกว้าง
ดังนั้นจะไม่ให้มีเด็กฝากเกิดขึ้นอย่างแน่นอน“ ปลัด ศธ.กล่าว
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